

MỤC TIÊU

- **WEBTHANGLONG** hướng tới mục tiêu trở thành một trong những công ty về công nghệ hàng đầu tại Việt Nam mang lại hiệu quả kinh doanh cao nhất cho khách hàng thông qua việc phát triển thương hiệu và tăng doanh số bán hàng online.
- Mở rộng hơn nữa lĩnh vực thiết kế web, SEO, Social Media Marketing, Email Marketing và Digital Marketing và hướng tới phát triển bền vững.
- Tạo được ấn tượng và sự tin tưởng hài lòng tin cậy từ khách hàng khối công ty, doanh nghiệp.
- Thiết kế một website giao diện hiện đại - chuẩn seo là những gì **WEBTHANGLONG** hướng tới cho khách hàng.



SỨ MỆNH

- Có rất nhiều điều thú vị khi hợp tác và làm việc với chúng tôi. Dịch vụ khách hàng là một ví dụ. Nếu chỉ cần hỗ trợ khách hàng vài ngày đầu sau khi bàn giao website thì đối với chúng tôi như thể là chưa đủ, **WebThangLong** sẽ đồng hành cùng khách hàng, không những hỗ trợ khách hàng bằng văn bản soạn thảo hướng dẫn quản trị website chi tiết, chúng tôi có thể hỗ trợ bạn qua TeamView.
- Từ các dự án lớn, nhỏ đã thực hiện, đội ngũ kỹ thuật chúng tôi luôn luôn tư vấn cũng như giải thích cho khách hàng những chức năng **ACTIVATE EDITOR**

website tối ưu, tùy thuộc vào từng ngành nghề nhằm đem lại hiệu quả cho các **dịch vụ thiết kế website** cung cấp để đáp ứng yêu cầu cụ thể cho khách hàng. Chúng tôi cam kết mang lại cho khách hàng một website chuyên nghiệp phù hợp với sự thay đổi phát triển công nghệ hiện đại, bắt kịp xu hướng tiêu chuẩn quốc tế đưa ra.

Lĩnh vực hoạt động

WEBTHANGLONG cung cấp giải pháp thiết kế website và digital marketing đáp ứng những yêu cầu khắt khe nhất về thẩm mỹ cũng như chức năng.

Giao diện hiện đại, tính năng tối ưu tuyệt vời.

Cấu trúc chuẩn SEO năm 2017, tạo độ tin cậy của Google đưa website lên top tìm kiếm, nâng tầm giá trị website theo thời gian

Chuẩn Responsive web design, tích hợp trên bất cứ giao diện điện thoại thông minh hay máy tính bảng...

Quản trị website cực kỳ đơn giản, thân thiện. Nó gần như cung cấp cho bạn đầy sự sáng tạo, giúp cho người quản trị hay nhân viên kinh doanh có thể thực hiện dễ dàng nhất cho các ý tưởng thiết kế hay thay đổi nội dung theo ý mình

QUY TRÌNH THIẾT KẾ WEBSITE TẠI WEBTHANGLONG

Bước 1: Phân tích & Tư vấn

Đội ngũ phân tích và tư vấn của WEBTHANGLONG sẽ tìm hiểu kỹ nhu cầu, thị trường kinh doanh và thông tin công ty của khách hàng

phân tích, trao đổi và thống nhất với khách hàng về các phương án thiết kế web, quảng cáo phù hợp tăng tính hiệu quả kinh doanh với định hướng phát triển, ngân sách của khách hàng và nhu cầu thị trường.

Bước 2: Thiết Kế Giao Diện Demo

Đội ngũ phân tích và thiết kế sẽ mang lại sự hài lòng cho quý khách thông qua bản thiết kế demo cho website hoặc bản phác thảo kế hoạch làm web và phát triển kinh doanh online tùy vào yêu cầu từng khách hàng.

Bước 3: Hoàn thiện website

Từ những thông tin đã thống nhất, WEBTHANGLONG sẽ hoàn thiện sản phẩm cho khách hàng theo đúng thời hạn và chất lượng cam kết.

Bước 4: Bàn giao sản phẩm

WEBTHANGLONG bàn giao mọi thông tin quản trị liên quan đến website. Nếu khách hàng có nhu cầu về các dịch vụ quảng cáo trực tuyến, chăm sóc website để phát triển kinh doanh, WEBTHANGLONG sẽ tiếp tục phục vụ quý khách tận tình từ giai đoạn phân tích, tư vấn chiến lược và thực hiện chiến dịch quảng bá website.

QUY TRÌNH THIẾT KẾ WEB

WEBTHANGLONG



Quy trình thiết kế website

Tại **WebThangLong** chúng tôi hiểu rằng yêu cầu của khách hàng là ưu tiên hàng đầu. Vì thế, chúng tôi đã, đang và sẽ không ngừng phấn đấu để đạt được mức cao nhất của **dịch vụ chăm sóc website** khách hàng. Với đội ngũ nhân viên thiết kế web và thiết kế hình ảnh được đào tạo chuyên nghiệp, có nhiều kinh nghiệm để có thể mang đến cho khách hàng giải pháp công nghệ tối ưu, giải quyết các vấn đề và hỗ trợ trong suốt các giai đoạn như gửi báo giá, gửi hợp đồng, tiến hành thiết kế web, bàn giao web và yêu cầu xử lý đến các dịch vụ sau khi hoàn tất website. Bằng cách này **WebThangLong** trở thành đối tác tin cậy của khách hàng, hỗ trợ hiệu quả khách hàng trong mọi giai đoạn xây dựng website, đáp ứng chính xác từng yêu cầu cụ thể.